

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

BEM – ถ้าจะให้ดี ก็ต้องบวกให้ได้อีก

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป... ที่จั่วหัวแบบนี้ ก็ไม่ใช่แค่หุ้น BEM อย่างเดียวเท่านั้นนะครับ อาจจะต้องรวมไปถึงเรื่องของตลาด หรือ SET Index ด้วย เพราะการที่สัญญาณหมีจะถูกทำลาย หรือ หมี จะถูกฆ่าให้ตายนั้น กระทั่งต้องแข็งแกร่งเพียงพอ เรียกว่าต้องไล่ชีวิตหมีแบบไม่มียั้ง ไม่มีหยุด... จำเป็นที่ตลาดจะต้อง ขึ้น หรือ เป็นค่า “บวก” ให้ได้ทุกวัน อย่างต่อเนื่อง... แล้วระดับที่สำคัญๆ หรือ แนวต้านหลักๆ กระทั่งที่จะชีวิตนั้น อาจจะต้องใช้แรงมากกว่าปกติ จากที่ไล่ชีวิตขึ้นมาอีกด้วย ซึ่งแนวต้านที่สำคัญๆ ตอนนี้อยู่ที่ระดับ 1580 หรือ พื้นที่ 1580-1590 นี่แหละ ต้องระวังแรงขายไว้บ้าง ถึงได้บอกว่า ถ้าจะมีแรงขาย จะต้องมีการซื้อ หรือกระชาก ต้องแข็งแกร่งมากๆ ถึงจะชีวิตให้ตลาดขึ้นข้างบนได้ ... แล้วนั้นยังไม่ใช่ว่าแนวต้านที่แท้จริงด้วยนะ ของจริงจะอยู่ที่ระดับ 1610-1620 หรือ ถ้าจะเอาแบบ หมีสลบ ตายคาสนามไปเลยนั้น ก็ต้องว่ากันถึงระดับ 1640 โน่นแหละแหละครับ หากสามารถผ่านไปยืน 1640 ได้มันคง หมายถึงว่า ไปทดสอบแล้วยืนได้ ไม่ใช่ไหลลงมากว่าอีก และนั่นก็อาจจะบอกได้ แนวโน้มของตลาด หรือ SET Index น่าจะเริ่มกลับเป็น เรื่องของขาขึ้นได้ในระยะต่อไป... แต่ถ้าไม่เห็นอย่างที่เราพูดมา หรือ ขึ้นแล้ว ยังมีมีการไหลลงต่ำๆ อีกสักก็ ยังอาจจะต้องระวัง หมีตัวนี้ยังคงแข็งแรงอยู่ ยิ่งถ้าสิ้นปีนี้ มีการปิดต่ำกว่าระดับ 1550 ด้วยแล้วนั้น อาจจะต้องกล่าวถึงความน่าจะเป็น ที่เราอาจจะได้เห็นการลงในระดับต่ำๆ หรืออาจจะต่ำมากๆ อีกระลอกก็เป็นได้ แต่ของอย่างนี้ เราต้องตามดูกันไปทีละชั้น จะว่ากันในแบบล่วงหน้าเป็นเดือนๆ นั้น ก็อาจจะไม่ได้เสียทีเดียว

ดูตามเกม... อาจจะต้องต้องเน้นในเกมเดิมๆ เหมือนหุ้นในวันวาน คือถ้าไม่ขึ้น ก็ต้องถือหุ้นไว้ก่อน เว้นเสียแต่ว่า จะหลุด จุด Stop Loss เสียก่อนเท่านั้นแหละ เราก็จะไม่เล่นเกมถือไว้นานๆ แน่

แนวรับ : ... 11.3-11.2 หรือ 11.40 ยังพอได้ **อย่าหลุด 11.0**

เป้าหมาย : ... 12.0-12.2 คือระยะสั้นๆ **ต่อไปก็ 13.20**

Price Chart...(BEM)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น BEM... ก็คงไม่มีอะไรที่นอกเหนือไปจากสัญญาณที่เราเคยดูๆ กันมาจากหุ้นตัวอื่นๆ นั่นเอง รูปแบบของแนวโน้ม ที่เริ่มเป็นขาขึ้น และสัญญาณของเส้น MA เริ่มจะเข้าสู่ภาวะกระทิง... ดังนั้น โอกาสขึ้นแบบนาวๆ ก็อาจจะคาดหวังได้... แต่แนวต้าน หรือเป้าหมายที่ให้ตามนี้นั้น เป็นแค่การใช้โครงสร้างในระยะสั้นๆ หาเป้าหมายด้วย Fibonacci เท่านั้น ลองไปดูในโครงสร้างหลักๆ หรือ โครงสร้างใหญ่ๆ อาจจะมีรูปแบบของ Pattern ที่น่าสนใจกว่านี้อีกก็ได้ แล้วจะต้องกล่าวว่า จริงๆ ถ้าไม่หลุดระดับนี้สำคัญก็มีลุ้นจะถอยยาวๆ ได้เช่นกัน... หุ้นบางตัว อาจไม่สนใจการแก่งตัวของตลาดเลยก็เป็นได้